



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร โทร.0-2272-8363

ที่ กค 0719 (ก.ฉ.ส.) / 3609

วันที่ 30 ส.ค. 2553

เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร

เรียน ข้าราชการและลูกจ้าง กรมสรรพากร

ด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการกรมสรรพากรมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพากร โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับผลประโยชน์และเป็นเจ้าภาพจัดการศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมปัจจุบัน การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีจำนวนสมาชิกอยู่เพียง 7,663 คน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์กันระหว่างข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพากร การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร จึงขอเชิญท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แก่สมาชิกที่จะได้มีส่วนร่วมทำบุญและช่วยเหลือทายาทของสมาชิกหรือเป็นการออมเงินทางอ้อมของสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้รับเงินสงเคราะห์สูงขึ้นตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นด้วย

การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร ขอเรียนว่าในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ แต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จึงให้ผู้ที่มิใช่อายุเกิน 55 ปี สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกท่าน สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางระบบ Intranet โดยไปที่ Link [สวัสดิการ](#) → การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หรือ E-mail ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (E-mail Address: Funeral.rd.go.th) โดยท่านชำระเงินเพียง 150 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยกรมสรรพากร ชื่อบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร บัญชีเลขที่ 184-1-0-6444-0 หรือไปชำระเงินด้วยตัวเอง(ค่าสมัคร 50 บาทและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจำนวน 100 บาท)เท่านั้น และในเดือนต่อไป การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะเรียกเก็บเงินหรือหักเงินเดือนของสมาชิกตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม/ในอัตรา ร้อยละ 10 บาท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพากรสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร

(นายอัยฎาต์ ศรีสุภรพันธ์)

รองประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทน
ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสรรพากร